

# แมนโฮมม์ขยายกิจการสู่พิษณุโลก จลองความสำเร็จ อย่างต่อเนื่องในตลาดรถมือสอง

กรุงเทพฯ 3 ธันวาคม 2555 – แมนโฮมม์บริษัทซึ่งให้บริการด้านธุรกิจยานยนต์ที่ใช้แล้วแบบครบวงจรชั้นนำของโลก ได้เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลกและขยายตลาดสู่เส้นทางอินโดจีนตอนเหนือ



จากความสำเร็จที่ต่อเนื่องของแมนโฮมม์ในกรุงเทพมหานครและประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของระบบซีมูลแคสท์ในฐานะระบบการประมูลรถออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย ล่าสุดแมนโฮมม์ได้ขยายกิจการไปที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการรถยนต์มือสองที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคเหนือ แมนโฮมม์พิษณุโลกตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจหลักของจังหวัด และได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ซื้อและผู้ขายในพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง

“การเปิดสาขาที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเปิดตลาดในภาคเหนือนั้นเป็นไปตามแผนที่ทางเราตั้งไว้ ด้วยทำเลที่ดีและทีมงานที่ยอดเยี่ยมของเรา พร้อมทั้งการที่แมนโฮมม์นำเสนอราคาที่เป็นธรรมในท้องตลาดทำให้เราประสบความสำเร็จในการประมูลมาจนถึงวันนี้” มร. ไชมอน มอเรน รองประธานบริษัท แมนโฮมม์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าว และกล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่เราสามารถให้บริการการประมูลรถออนไลน์ด้วยระบบซีมูลแคสท์ที่กรุงเทพฯ และขยายระบบนี้สู่จังหวัดพิษณุโลกนั้นถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความเป็นผู้นำในท้องตลาดของบริษัทแมนโฮมม์”

นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการใช้ระบบการประมูลรถออนไลน์นอกเขตกรุงเทพฯ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้ซื้อที่สามารถเข้าร่วมประมูลจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่มีความจำเป็นในการเดินทางมาดูสภาพรถด้วยตัวเอง เพราะสามารถดูได้ออนไลน์และประมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ทันที ผู้ขายและผู้ซื้อจะได้รับการบริการที่ปลอดภัยและมีโอกาสได้ขายและลงชื่อโฆษณาโดยเชื่อมต่อโดยตรงกับทางแมนโฮมม์กรุงเทพฯ แมนโฮมม์สาขาพิษณุโลกนั้นมีทีมงานที่มากด้วยความสามารถให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อสงสัยและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ทันที

การประมูลนั้นมีขึ้นทุกเดือนที่สาขาพิษณุโลก พร้อมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประมูลครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่

14 ธันวาคม 2555

## เกี่ยวกับบริษัทแมนไฮม์ ([www.manheim.com](http://www.manheim.com))

แมนไฮม์เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านการให้บริการตลาดรถยนต์ที่ใช้แล้ว ด้วยเครือข่าย 113 แห่งทั่วโลกซึ่งรวมทั้งสถานที่ขายส่งและบริการดิจิทัล แมนไฮม์มีบริการและกระบวนการขายรถยนต์ใช้แล้วทุกขั้นตอน โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขายเชิงพาณิชย์และตัวแทนจำหน่าย ได้รับผลประโยชน์เต็มในการขายรถยนต์ จากจำนวนการประมูลที่ผ่านมา แมนไฮม์ คอนซอลตั้ง ได้ตีพิมพ์รายงานตลาดรถยนต์ใช้แล้วประจำปี (Used Car Market Report) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้แล้ว นอกจากนี้แมนไฮม์ คอนซอลตั้ง ยังเสนอบริการที่หลากหลาย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคอีกด้วย

แมนไฮม์เป็นผู้นำด้านธุรกิจออนไลน์สำหรับรถที่ใช้แล้ว เชื่อมโยงผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดของตลาดขายส่งที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางด้วยข้อเสนอต่างๆผ่านระบบขายตรงและทางระบบดิจิทัล Manheim.com ได้รับการเข้าชมเกือบ 900,000 ครั้งในแต่ละสัปดาห์

นอกจากนี้ แมนไฮม์ยังมีบริการด้านอื่น ๆ รวมทั้งการปรับสภาพของยานยนต์ การรับประกัน การตรวจสอบ การขนส่งยานพาหนะ การจัดการด้านเอกสาร รวมถึงการจัดการทั่วไปด้วยเทคโนโลยีและบริการที่หลากหลาย สิ่งตีพิมพ์ด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนการบริการลูกค้าและข้อเสนอด้านการศึกษา แมนไฮม์ให้ผู้บริโภคได้กำหนดด้วยตัวเองว่าจะขายและซื้อรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทแมนไฮม์จัดการรถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นจำนวนรวมกว่า 8 ล้านคันต่อปี ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่แอตแลนต้า บริษัทแมนไฮม์คือบริษัทลูกของ Cox Enterprises ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการสื่อสาร มีเดียและการจัดการรถยนต์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ [www.manhiemthailand.com](http://www.manhiemthailand.com) หรือ [www.manheim.com](http://www.manheim.com)

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ ฟीอาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

โทร. 0 2260-5820 ต่อ 119

แฟกซ์ 0 2260-5847-8